

# ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปในการส่งสินค้าของ PMTH (บจก. โพรมิเนนท์ ฟลูอิด คอนโทรลส์ (ประเทศไทย))

<p><b>1. ขอบเขต</b></p> <p>1.1 การส่งสินค้า, บริการ และข้อเสนอทั้งหมดของ PMTH (บจก. โพรมิเนนท์ ฟลูอิด คอนโทรลส์ (ประเทศไทย)) (“ผู้จำหน่าย”) จะมีผลบังคับตามข้อตกลงและเงื่อนไขทั่วไปในการส่งสินค้านี้ (“GTCs”) โดยเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาทั้งหมดที่สร้างขึ้นโดยผู้จำหน่ายและคู่สัญญา (“ลูกค้า”) เกี่ยวกับการส่งสินค้า หรือการบริการที่เสนอ จะบังคับใช้กับการส่งสินค้า, บริการ หรือข้อเสนอทั้งหมดในอนาคตที่มีต่อลูกค้า แม้ว่าจะไม่ได้มีการตกลงกันอีกครั้ง</p> <p>1.2 ข้อกำหนดและเงื่อนไขของลูกค้า หรือบุคคลที่สามจะนำมาใช้บังคับได้หากผู้จำหน่ายเห็นด้วยอย่างชัดแจ้งถึงความถูกต้อง นอกจากนี้ยังมีผลบังคับใช้ หากผู้จำหน่ายไม่ได้คัดค้านถึงความถูกต้องของตนเป็นรายกรณี หรือถ้าทางผู้จำหน่ายให้บริการลูกค้าโดยไม่มี การอ้างถึงหนังสือที่มีข้อตกลงและเงื่อนไขของ ลูกค้าหรือบุคคลที่สาม หรือ ในนั้นอ้างถึงข้อตกลงนี้</p> <p>1.3 GTCs นี้จะบังคับใช้ตามฉบับปัจจุบัน ผู้จำหน่ายจะบอกกล่าวไปยังลูกค้า ในเวลาที่เหมาะสม หากมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง GTCs การแก้ไขเปลี่ยนแปลงจะมีผลบังคับ หากลูกค้าไม่ได้คัดค้านภายใน 14 วันทำการหลังจากได้รับการบอกกล่าว ข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับล่าสุดสามารถเข้าดูได้ที่ <a href="https://www.prominent.co.th/th/การบริการ/การบริการ/ศูนย์สำหรับตัวแทนโพลด/ศูนย์สำหรับตัวแทนโพลด.html">https://www.prominent.co.th/th/การบริการ/การบริการ/ศูนย์สำหรับตัวแทนโพลด/ศูนย์สำหรับตัวแทนโพลด.html</a></p> <p>1.4 การบอกกล่าวและคำแถลงที่มีผลผูกพันตามกฎหมายของคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งที่มีแก่อีกฝ่ายหนึ่ง และหรือ บุคคลที่สามจะต้องกระทำเป็นลายลักษณ์อักษร การเพิ่มเติมข้อมูลและการแก้ไขเปลี่ยนแปลง GTCs จะต้องกระทำตามแบบฟอร์มที่เป็นลายลักษณ์อักษร เว้นแต่กรรมการผู้จัดการ หรือผู้แทนที่ได้รับมอบอำนาจ พนักงานอื่นๆ ของผู้จำหน่าย</p>	<p>ไม่มีสิทธิที่จะทำการตกลงทางวาจาที่แตกต่างไปจาก GTCs</p> <p>1.5 ต้องแน่ใจได้ว่าแบบฟอร์มที่เป็นลายลักษณ์อักษรนั้นเป็นไปตามข้อกำหนดใน GTCs อย่างครบถ้วน จึงจะเพียงพอที่จะออกแบบฟอร์มดังกล่าวผ่านการสื่อสารทางโทรคมนาคม โดยเฉพาะทางโทรสาร หรืออีเมล</p> <p><b>2. ข้อเสนอ และการสรุปสัญญา</b></p> <p>2.1 ข้อเสนอทั้งหมดของผู้จำหน่ายต้องไม่มีข้อผูกมัดและไม่มีผลผูกพันในกรณีที่ไม่มีการตกลงเป็นการเฉพาะที่เป็นการยอมรับข้อเสนอนั้น ในกรณีดังกล่าวจะสามารถยอมรับได้ภายใต้กรอบการยอมรับเท่านั้น</p> <p>2.2 นอกจากนี้ จะต้องมีการสรุปสัญญา หากผู้จำหน่ายยอมรับข้อเสนอลูกค้า เป็นลายลักษณ์อักษร หรือผู้จำหน่ายได้เริ่มต้นให้บริการตามที่เสนอ หรือได้ส่งมอบ ทางผู้จำหน่ายอาจยอมรับข้อเสนอลูกค้าภายในสี่สัปดาห์เมื่อได้รับข้อเสนอดังกล่าว</p> <p>2.3 รายการต่างๆ ของคำสั่งซื้อ โดยเฉพาะประเภท และขอบเขตของการส่งมอบ และหรือบริการ, การชำระเงิน และวัตถุประสงค์ของราคา จะต้องเป็นไปตามนิยามในข้อเสนอนั้นๆ หากไม่มีนิยาม ผู้จำหน่ายอาจกำหนดให้โดยใช้ดุลพินิจตามสมควร</p> <p>2.4 หากลูกค้าเพิกถอนหรือยกเลิกสัญญาเนื่องจากเหตุการณ์ที่ผู้จำหน่ายไม่ต้องรับผิดชอบ หรือหากผู้จำหน่ายเพิกถอนหรือยกเลิกสัญญาเนื่องจากเหตุการณ์ที่ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบ ผู้จำหน่ายอาจเรียกร้องค่าธรรมเนียมการยกเลิกสำหรับค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นเป็นจำนวน 25 ยูโร หรือคิดใช้ค่าเบี่ยงปรับในอัตราค่าที่</p>	<p>เป็นจำนวน 5% ของราคาตามสัญญา คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายมีสิทธิที่จะนำหลักฐาน เพื่อพิสูจน์ว่าค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นมีจำนวนสูงกว่าหรือน้อยกว่า</p> <p><b>3. ขอบเขตการส่งมอบสินค้าและบริการ</b></p> <p>3.1 ข้อตกลงที่ทำเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งรวมถึง GTCs นี้ จะมีผลต่อความสัมพันธ์ทางกฎหมายทั้งหมดระหว่างผู้จำหน่ายและลูกค้า สัญญาดังกล่าวจะเป็นไปตามข้อตกลงทั้งหมดที่สร้างขึ้นระหว่างคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของสัญญานั้น ข้อมูลเพิ่มเติมและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาที่สร้างขึ้น รวมถึง GTCs นี้จะผลเมื่อกระทำเป็นลายลักษณ์อักษร</p> <p>3.2 คุณลักษณะเฉพาะที่กำหนดโดยผู้จำหน่ายเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการส่งมอบหรือบริการ (เช่น น้ำหนัก, ขนาด, ความสามารถในการใช้งาน, ความจุ, ความคงทน และข้อมูลทางเทคนิค) รวมถึงการนำเสนอสิ่งดังกล่าว (เช่น ภาพวาดและรูปภาพ) จะสามารถนำมาใช้ได้โดยประมาณเท่านั้น และจะใช้ได้เฉพาะสิ่งของวัตถุประสงค์ของสัญญานั้น</p> <p>3.3 การเปลี่ยนแปลงที่เกิดทางการค้า และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเพื่อให้เป็นข้อกำหนดทางกฎหมาย หรือที่ถือเป็นการมุ่งมั่นพัฒนาทางเทคนิค รวมถึง การแทนที่ส่วนใดๆ ด้วยชิ้นส่วนที่เทียบเท่ากัน สามารถกระทำได้ หากไม่เป็นการกระทบต่อการใช้งานตามวัตถุประสงค์ตามสัญญา การแก้ไขและการเปลี่ยนแปลงจะถือว่าได้รับการเห็นชอบหากลูกค้ายอมรับสินค้าโดยปราศจากเงื่อนไข</p> <p>3.4 การแก้ไขคำสั่งหลังจากที่มีการสรุปสัญญาแล้วนั้นจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้จำหน่ายก่อน</p>
--	---	---

และจะขึ้นอยู่กับกรสรุปสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร

นับจากเวลาที่ผู้จัดจำหน่ายได้รับคำขอเปลี่ยนแปลงของลูกค้าและจนกว่าสัญญาที่มีกำไรเพิ่มเติมได้ถูกสรุป

และหรือเมื่อคำขอเปลี่ยนแปลงได้ถูกยกเลิกตลอด

ผู้จัดจำหน่ายมีสิทธิที่จะขัดขวางการทำตามคำสั่งที่จะถูกแก้ไขนั้น

วันส่งมอบและข้อตกลงจะถูกขยายหรือล่าช้าตามการแก้ไขนั้น

โดยประการที่กล่าวข้างต้นจะมีผลใช้กับกรณีที่ผู้จัดจำหน่ายเป็นผู้แนะนำในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง

3.5 ขอบเขตของการบริการรวมถึงซอฟต์แวร์ ลูกค้าจะต้องได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิแบบไม่เป็นการเฉพาะ

ลูกค้าอาจทำซ้ำหรือประมวลผลซอฟต์แวร์ได้ตามที่กฎหมายอนุญาตเท่านั้น

3.6 ผู้จัดจำหน่ายมีสิทธิที่จะส่งมอบสินค้าบางส่วน ตามที่ประเพณีปฏิบัติให้กระทำได้

3.7 สำหรับการส่งมอบระหว่างประเทศ การส่งมอบและบริการของผู้จัดจำหน่ายจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไข

ว่าการปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวนี้ต้องไม่ถูกขัดขวางโดยอุปสรรคต่างๆ เช่น

กฎข้อบังคับของชาติ

หรือกฎหมายระหว่างประเทศที่มีความขัดแย้งกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

กฎเกณฑ์การส่งออก รวมทั้ง

การกักกันเรือหรือข้อจำกัดอื่นๆ

ลูกค้าจะมีหน้าที่ให้ข้อมูลและเอกสารทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับการส่งออก/การส่งสินค้า/การนำเข้า

วันที่ส่งมอบและข้อตกลงจะขยายโดยเป็นไปตามความล่าช้าเนื่องจากการตรวจสอบการส่งออก หรือขั้นตอนการอนุญาต

หากไม่ได้รับการอนุญาตตามที่กำหนด สัญญาจะไม่ถือว่าเป็นการสรุป

การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนใดๆ

โดยลูกค้าในกรณีนี้จะไม่ได้รับการละเว้นสินค้าทั้งหมดที่อยู่ภายใต้ข้อห้ามการส่งออก

จะถูกส่งได้โดยผู้จัดจำหน่ายสำหรับการใช้ที่ตกลงกับลูกค้าเท่านั้น

และจะยังคงอยู่ในประเทศที่ส่งมอบตามที่ตกลงกับลูกค้า

หากลูกค้าตั้งใจที่จะส่งออกสินค้าใหม่

จะต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์การส่งออกที่เกี่ยวข้อง ลูกค้าจะถูกห้ามการส่งออกใหม่

ไม่ว่ารายชิ้นหรือรายเหมาในระบบ หากละเมิดกฎเกณฑ์เหล่านี้

#### 4. ราคาและการชำระเงิน

4.1 ราคาจะใช้บังคับกับขอบเขตการบริการและการส่งมอบแต่ละรายที่ระบุในสัญญาที่เป็นลายลักษณ์อักษร

บริการเพิ่มเติมหรือพิเศษจะถูกคิดราคาแยกต่างหาก หากไม่มีกรระบุเป็นอื่น

ราคาจะคิดเป็นดอลลาร์, บาท หรือเงินสกุลท้องถิ่นของลูกค้า

ตามที่มีการตกลงกัน

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการส่งมอบและการส่งสินค้า ผู้ซื้อจะเป็นผู้รับผิดชอบ

โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการบรรจุ

การขนส่ง

การบรรจุทุกและการขนถ่ายสินค้าและการทำประกันการขนส่ง รวมทั้งค่าภาษีศุลกากร

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายสาธารณะอื่นๆ สำหรับการส่งมอบระหว่างประเทศ

4.2 ราคาจะเป็นราคาสุทธิ

รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมาย

หากการส่งมอบในหลักการได้รับการยกเว้น

ภาษีมูลค่าเพิ่ม เช่น เมืองศัประกอบต่างชาติ

ลูกค้าจะต้องจัดหาหลักฐานที่กำหนดให้แก่ผู้จัดจำหน่ายโดยทันที

มิฉะนั้นผู้จัดจำหน่ายจะมีสิทธิส่งใบเรียกเก็บสำหรับภาษีมูลค่าเพิ่มนั้น

4.3 หากการส่งมอบจะมีผลในเวลายาวนานกว่ากำหนดยื่นราคาหลังจากที่สรุปสัญญา

ผู้จัดจำหน่ายมีสิทธิที่จะปรับราคาตามสมควร

4.4 จำนวนที่เรียกเก็บจะต้องชำระภายในสามสิบ (30) วันโดยไม่มีส่วนลด

หากไม่มีการตกลงเป็นการอื่นเป็นลายลักษณ์อักษร

วันที่ผู้จัดจำหน่ายได้รับเงินถือเป็นวันที่มีการชำระที่เป็นที่สุด

หากลูกค้าไม่สามารถชำระเงินได้เมื่อถึงกำหนด จะถูกคิดดอกเบี้ย ณ วันที่ถึงกำหนด

บนส่วนที่ยังค้างชำระในอัตรา 9%

ต่อปีสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยปัจจุบันที่ใช้โดยธนาคารกลางยุโรป

โดยที่การคิดดอกเบี้ยในอัตราที่สูงกว่าและค่าเสียหายเพิ่มเติมในกรณีที่เป็นการชำระล่าช้าจะไม่ถูกกระทบ

4.5 เมื่อมีการสรุปสัญญา

ผู้จัดจำหน่ายมีสิทธิที่จะเรียกเงินคาวน

ไม่เกิน 50% ของราคาที่ตั้งตกลงกัน

การหักส่วนลดจะต้องได้รับการอนุญาตจากผู้จัดจำหน่ายและจะต้องมีการทำเป็นลายลักษณ์อักษร

4.6 สำหรับการส่งมอบระหว่างประเทศ

และมีการตกลงอื่นที่เป็นลายลักษณ์อักษร

การส่งมอบสินค้าจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ลูกค้าจะต้องจัดหา Letter of Credit

ที่เพิกถอนไม่ได้แก่ผู้จัดจำหน่ายที่รับรองโดยธนาคารในประเทศไทย

4.7 ผู้จัดจำหน่ายมีสิทธิที่จะดำเนินการหรือส่งสินค้าค้างค้างอยู่

หรือบริการที่มีการชำระเงินล่วงหน้า

หรือที่มีเงินฝากเป็นประกัน

หากลูกค้าจะชำระเงินล่าช้าสำหรับการส่งมอบหรือบริการครั้งนี้ หรือครั้งอื่นๆ

หรือหากผู้จัดจำหน่ายทราบได้ว่าเมื่อมีการสรุปสัญญาแล้ว มีเหตุกรณีใดๆ

ที่ลดความน่าเชื่อถือของลูกค้าอย่างมีนัยสำคัญ

และก่อให้เกิดความเสี่ยงในการชำระเงินที่ค้างอยู่ให้ผู้จัดจำหน่ายต้องได้รับชำระ

#### 5. การส่งมอบและระยะเวลาการส่งมอบ

5.1 วันที่ส่งมอบและวันที่ให้บริการตามที่เสนอโดยผู้จัดจำหน่ายจะยังไม่ส่งผลผูกพัน

เว้นแต่ระยะเวลาตายตัว หรือวันทีนั้น

ปรับปรุง วันที่ 01.02.2017

<p>ได้ตกลงกันเป็นสัญญาที่เป็นลายลักษณ์อักษร</p>	<p>และลูกค้าได้รับแจ้งถึงการกระจายสินค้า สำหรับการขนส่งแบบอีเอ็กซ์ เวิร์ก (EXW) วันที่และวันที่จัดส่งสินค้าถือว่าเป็นไปตามข้อกำหนด</p>	<p>หนึ่งครั้ง การแก้ไขเพิ่มเติมจะดำเนินการโดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม</p>
<p>5.2 การได้รับข้อมูลและเอกสารทั้งหมดที่ลูกค้าจะต้องการ รวมถึงการจัดหาใบอนุญาต การอนุญาตที่กำหนด โดยเฉพาะอย่างยิ่งแผนการ</p>	<p>หากลูกค้าได้รับสินค้าหรือลูกค้าได้รับแจ้งว่าสินค้าพร้อมสำหรับการจัดส่งแล้ว</p>	<p>เมื่อมีการเห็นชอบในข้อเสนอที่เพิ่มขึ้นที่ผู้จัดจำหน่ายจะต้องปฏิบัติตาม การทบทวนข้อเสนอนั้นจะทำได้เมื่อลูกค้าได้ยอมรับข้อเสนอดังกล่าวแล้วเท่านั้น</p>
<p>ปฏิบัติตามข้อตกลงในการชำระเงินและการหน้าที่อื่นๆของลูกค้าที่จะต้องกระทำให้สำเร็จก่อนการปฏิบัติตามวันที่และข้อตกลงการส่งมอบ</p>	<p>5.5 หากผู้จัดจำหน่ายล่าช้าในการส่งมอบหรือบริการ</p>	<p>6.2 การทบทวนแก้ไขจะทำโดยผู้จัดจำหน่ายภายในระยะเวลาสองสัปดาห์หลังจากได้รับข้อเสนอและจะแจ้งกลับไปยังลูกค้า</p>
<p>วันที่ส่งมอบและข้อตกลงจะมีการขยายหากลูกค้าไม่สามารถกระทำหน้าที่ตามสัญญาต่อผู้จัดจำหน่ายที่กำหนดได้ หากเป็นไปได้ ผู้จัดจำหน่ายจะต้องแจ้งแก่ลูกค้าถึงวันที่ส่งมอบและข้อตกลงใหม่ สิทธิอื่นๆของผู้จัดจำหน่ายจะไม่กระทบใดๆ</p>	<p>ลูกค้าอาจเรียกร้องค่าชดเชยสำหรับความเสียหายที่พิสูจน์ได้ อย่างไรก็ตามเมื่อครบแต่ละสัปดาห์ในความล่าช้า จะสามารถเรียกร้องได้ค่าเสียหายได้เพียงจำนวน 0.5% และไม่เกิน 5% ของราคาที่ได้ตกลงกันไว้ในการส่งมอบหรือบริการเป็นเวลา 10 สัปดาห์ ข้อ12</p>	<p>6.3 ภายหลังจากได้รับการทบทวนแก้ไขจากผู้จัดจำหน่าย ลูกค้าจะต้องตรวจสอบภายในสองสัปดาห์และส่งคืนไปยังผู้จัดจำหน่าย</p>
<p>5.3 ผู้จัดจำหน่ายจะไม่ต้องรับผิดชอบหากการส่งมอบไม่สามารถกระทำได้ หรือความล่าช้าเกิดจากเหตุสุดวิสัย หรือเหตุการณ์อื่นๆ ที่ไม่อาจคาดเห็นได้ ณ เวลาที่มีการสรุปสัญญา (เช่น การหยุดชะงักในการดำเนินงานในรูปแบบต่างๆ</p>	<p>จะนำมาใช้ในกรณีที่เป็นข้อจำกัดความรับผิดชอบ</p> <p>สิทธิของลูกค้าในการถอนตัวเมื่อมีการครบกำหนดระยะเวลาผ่อนผันที่กำหนดไว้สำหรับผู้จัดจำหน่ายที่เป็นลายลักษณ์อักษรจะยังคงไม่มีผลใดๆ</p> <p>โดยระยะเวลาผ่อนผันดังกล่าวจะต้องสมเหตุสมผล</p>	<p>6.4 หากความล่าช้าเกิดจากการไม่ปฏิบัติตามหน้าที่หรือลูกค้าเรียกร้องการทบทวนแก้ไขมากกว่าหนึ่งครั้ง เวลาการส่งมอบตามที่ตกลงจะถูกขยายออกไปตามเวลา/ระยะเวลาที่ลูกค้าทำให้เกิดความล่าช้านั้น</p>
<p>ปัญหาที่เกิดจากการจัดหารวัสดุหรือพลังงาน การขนส่งล่าช้า การประท้วง การปิดกั้นตามกฎหมาย การขาดแคลนแรงงาน พลังงาน หรือวัตถุดิบ</p>	<p>5.6 หากลูกค้าล่าช้าในการรับสินค้า ผู้จัดจำหน่ายอาจเรียกร้องค่าชดเชยสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้น โดยจะนำข้อ 7.5 มาใช้บังคับ</p>	<p>7. <b>สถานที่ในการปฏิบัติตามสัญญา การส่งมอบสินค้า การบรรจุหีบห่อ การถ่ายโอนความเสี่ยงและการยอมรับสินค้า</b></p>
<p>ความยากลำบากในการขออนุญาตจากราชการ มาตรการของทางการ หรือการไม่ส่งมอบ การส่งมอบที่ไม่ถูกต้อง หรือการส่งมอบไม่ตรงเวลาโดยผู้จัดจำหน่าย (อื่นๆ) ผู้จัดจำหน่ายไม่ต้องรับผิดชอบ</p>	<p>5.7 ลูกค้าจะมีหน้าที่ที่จะต้องยอมรับสินค้าในทันที และต้องขนถ่ายสินค้าทันทีเมื่อสินค้ามาถึง หากในกรณีที่ลูกค้าต้องรับผิดชอบและการขนถ่ายสินค้ากินเวลาเกินกว่า 2 ชั่วโมง สำหรับการส่งมอบสินค้าระหว่างประเทศโดยไม่มีพิธีการศุลกากรเป็นเวลามากกว่า 24 ชั่วโมง</p>	<p>7.1 สถานที่ปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาทั้งหมดตามนิติสัมพันธ์จะถือเป็นสถานที่ของผู้จัดจำหน่าย เว้นแต่จะกำหนดเป็นอย่างอื่น หากผู้จัดจำหน่ายต้องมีการติดตั้งหรือประกอบ จะถือตามสถานที่ที่เกิดผลนั้น</p>
<p>หากเหตุดังกล่าวขัดขวางการส่งมอบหรือการให้บริการ หรือทำให้ไม่สามารถกระทำได้ และการขัดขวางนั้นไม่เป็นแค่เพียงชั่วคราว ผู้จัดจำหน่ายมีสิทธิระงับสัญญาไว้ชั่วคราว วันที่ส่งมอบและข้อตกลงจะถูกขยายจนกว่าการขัดขวางนั้นหมดสิ้นไป</p>	<p>และสำหรับการส่งมอบระหว่างประเทศที่มีพิธีการศุลกากรที่กินเวลามากกว่า 48 ชั่วโมง จะต้องมีการคืนเงินให้แก่ผู้จัดจำหน่ายสำหรับค่าเสียหายที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากความล่าช้า โดยเฉพาะเป็นเวลาที่ยอดขนส่ง และพนักงานขนส่งหยุดทำการ</p>	<p>7.2 หากผู้จัดจำหน่ายต้องบรรจุและหรือส่งสินค้า การบรรจุและส่งสินค้าจะเป็นไปตามดุลพินิจตามสมควรของผู้จัดจำหน่าย โดยทั่วไป การส่งมอบและการบรรจุสินค้าจะเป็นตามมาตรฐานของผู้จัดจำหน่าย หากในกรณีที่ผู้จัดจำหน่ายเห็นสมควร หรือเมื่อมีการร้องขอโดยลูกค้าให้มีการบรรจุสินค้าที่ต่างไปจากเดิม ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น</p>
<p>โดยรวมระยะเวลาเพิ่มเติมในการเริ่มต้นใหม่ตามสมควร</p>	<p>6. <b>การวางแผนอำนวยความสะดวกและระบบ</b></p>	<p>7.3 กรณีที่เป็นการส่งมอบสินค้า ความเสี่ยงจะโอนไปยังตัวแทนขนส่ง ผู้รับขนส่งและบุคคลที่ส่งสินค้าอย่างช้าที่สุดเมื่อมีการมอบสินค้า (ในการกระทำดังกล่าวขั้นตอนการบรรจุสินค้าจะถือเป็นที่สุด) กรณีที่เป็นการส่งมอบที่จะต้องมีการติดตั้งหรือประกอบ ความเสี่ยงจะโอนไปยังลูกค้าในวันที่ส่งมอบสินค้าให้กับบริษัทหรือ หากมีการตกลงกันล่วงหน้า หากเป็นกรณีการดำเนินการทดสอบโดยไม่มีข้อ</p>
<p>5.4 วันที่ส่งมอบและข้อตกลงจะถือว่าเป็นไปตามการขนส่ง หากการขนส่งได้กระทำโดยตัวแทน ผู้รับขนส่งหรือบุคคลที่สามที่ได้ระบุวิธีการขนส่ง หรือที่ถูกจัดหาเพื่อการขนส่งภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือหากเป็นกรณีที่ลูกค้าต้องรับผิดชอบ</p>	<p>6.1 ตามแผนการอำนวยความสะดวกและระบบนั้น ดำเนินการแก้ไขโดยผู้จัดจำหน่ายแต่เพียง</p>	<p>หากเป็นกรณีการดำเนินการทดสอบโดยไม่มีข้อ</p>

<p>บทพร้อม มีการยอมรับในสินค้าให้ถือเอาวันส่งมอบสินค้าที่กล่าวมานี้ใช้กับกรณีที่เป็นการส่งมอบสินค้าบางส่วนหรือหากผู้จัดจำหน่ายได้มีบริการอื่นๆ (เช่น การส่งสินค้าหรือการติดตั้ง)</p>	<p>ตามที่ผู้จัดจำหน่ายกำหนด ผู้จัดจำหน่ายจะไม่มีควมรับผิดชอบใดๆ ในการสนับสนุนและการช่วยเหลืออื่นๆ นั้น</p>	<p>จะนำมาใช้กับกรณีการเก็บรักษาตามที่กำหนดด้วย</p>
<p>7.4 หากการขนส่ง การส่งมอบ หรือการยอมรับสินค้าล่าช้าเนื่องจากเหตุการณ์ที่ลูกค้าต้องรับผิดชอบ ความเสี่ยงจะโอนไปยังลูกค้าในวันที่สินค้าพร้อมที่จะถูกส่งและหรือเพื่อการรับสินค้า และหรือเพื่อการยอมรับ</p>	<p>ง) ดำเนินงานในเบื้องต้นและงานอื่นๆ โดยเฉพาะในการการขาดเจาะ การก่อสร้างและงานอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้อง กับสายงานของผู้จัดจำหน่าย</p>	<p>8.6 ลูกค้าจะต้องรับรองขอบเขตของการบริการของผู้จัดจำหน่ายโดยทันที โดยทำเป็นลายลักษณ์อักษร (เป็นรายวัน หรือ</p>
<p>7.5 ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาสินค้าภายหลังที่มีการโอนความเสี่ยง หรือเมื่อความล่าช้าที่เกิดจากลูกค้า หากผู้จัดจำหน่ายเป็นผู้เก็บรักษา จะมีค่าเก็บรักษาจำนวน 0.5% ของราคาตามใบเรียกเก็บเงินสำหรับสินค้าที่จะถูกเก็บรักษาในระยะเวลาหนึ่งสัปดาห์เต็ม</p>	<p>จ) จัดหาอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการรวบรวม และการทดสอบและวัสดุต่างๆ เช่น นั้จรั้น อุปกรณ์การยกและเครื่องมืออื่นๆ เชื้อเพลิง และสารหล่อลื่นต่างๆ</p>	<p>รวมถึงการติดตั้ง การประกอบบาน และการทดสอบระบบด้วยความเสร็จสมบูรณ์</p>
<p>8. การติดตั้ง การรวบรวม และการทดสอบการใช้งาน</p>	<p>ข) จัดหาไฟฟ้า น้ำประปา แสงสว่าง ความร้อน เชื้อเพลิง รวมถึงวัสดุอื่นๆ ที่กำหนด</p>	<p>8.7 การทดสอบจะกระทำได้โดยช่างเทคนิคที่ผู้จัดจำหน่ายเห็นชอบตามคำสั่งของผู้จัดจำหน่ายเท่านั้น</p>
<p>8.1 การติดตั้ง การรวบรวมและการทดสอบอุปกรณ์และระบบต่างๆ ของผู้จัดจำหน่ายจะกระทำโดยผู้ที่มีคุณสมบัติเท่านั้นที่เป็นไปตามแนวทางของผู้จัดจำหน่ายและมาตรฐานทางเทคนิคที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>ค) จัดหาห้องที่มีขนาดใหญ่เพียงพอที่เหมาะสมและสามารถล็อคได้ในบริเวณจัดส่งสินค้าเพื่อใช้จัดเก็บส่วนประกอบของเครื่องจักร เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ และอื่นๆ</p>	<p>ผู้จัดจำหน่ายและหรือช่างเทคนิคมีสิทธิที่จะปฏิเสธการทดสอบระบบ</p>
<p>8.2 เว้นแต่มีการตกลงเป็นอย่างอื่น เป็นลายลักษณ์อักษร ข้อ 8 นี้จะนำมาใช้บังคับหากผู้จัดจำหน่ายมีหน้าที่ในการติดตั้งและหรือประกอบสินค้า</p>	<p>ง) จัดหาห้องที่มีขนาดใหญ่เพียงพอที่เหมาะสมและสามารถล็อคได้ในบริเวณจัดส่งสินค้าเพื่อใช้จัดเก็บส่วนประกอบของเครื่องจักร เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ และอื่นๆ</p>	<p>ตรวจเท่าที่สภาพการทำงานของลูกค้าไม่เอื้อต่อการดำเนินการที่ปลอดภัยของระบบ</p>
<p>8.3 ก่อนที่จะมีการยอมรับสินค้า และจนกว่าผู้จัดจำหน่ายจะทำงานแล้วเสร็จ ลูกค้าจะต้องปฏิบัติตามดังต่อไปนี้ตามเวลาและค่าใช้จ่ายของลูกค้าเอง</p>	<p>จ) จัดหาห้องที่มีขนาดใหญ่เพียงพอที่เหมาะสมและสามารถล็อคได้ในบริเวณจัดส่งสินค้าเพื่อใช้จัดเก็บส่วนประกอบของเครื่องจักร เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ และอื่นๆ</p>	<p>ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในความล่าช้าของการทดสอบระบบที่เกิดขึ้นแก่ผู้จัดจำหน่ายในกรณีดังกล่าว</p>
<p>ก) ทำให้แน่ใจได้ว่าสามารถเข้าถึงระบบ และส่วนประกอบของระบบที่จะมีการให้บริการได้อย่างง่ายดาย</p>	<p>ข) จัดหาห้องที่มีขนาดใหญ่เพียงพอที่เหมาะสมและสามารถล็อคได้ในบริเวณจัดส่งสินค้าเพื่อใช้จัดเก็บส่วนประกอบของเครื่องจักร เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ และอื่นๆ</p>	<p>8.8 หากต้องมีกรยอมรับสินค้าที่ซื้อแล้วจะถือว่าได้รับการยอมรับเมื่อ (1) มีการส่งมอบสินค้า</p>
<p>ข) ดำเนินมาตรการที่กำหนดในการปกป้องบุคคลหรือวัตถุในระบบ และเพื่อจัดหาอุปกรณ์</p>	<p>ค) จัดหาห้องที่มีขนาดใหญ่เพียงพอที่เหมาะสมและสามารถล็อคได้ในบริเวณจัดส่งสินค้าเพื่อใช้จัดเก็บส่วนประกอบของเครื่องจักร เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ และอื่นๆ</p>	<p>และหากผู้จัดจำหน่ายต้องมีการติดตั้งให้ถือเอาเมื่อการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ (2) ผู้จัดจำหน่ายได้แจ้งไปยังลูกค้า</p>
<p>ค) ให้ความช่วยเหลืออื่นที่จำเป็น โดยความช่วยเหลือนั้นจะต้องเป็นไป</p>	<p>ง) จัดหาห้องที่มีขนาดใหญ่เพียงพอที่เหมาะสมและสามารถล็อคได้ในบริเวณจัดส่งสินค้าเพื่อใช้จัดเก็บส่วนประกอบของเครื่องจักร เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ และอื่นๆ</p>	<p>โดยที่ได้มีการระบุการยอมรับตามข้อ 8.8 นี้ และได้แจ้งลูกค้าในการยอมรับดังกล่าว (3) ล่วงเลยเวลาสองสัปดาห์นับตั้งแต่มีการส่งมอบหรือติดตั้ง</p>
<p>ก) ทำให้แน่ใจได้ว่าสามารถเข้าถึงระบบ และส่วนประกอบของระบบที่จะมีการให้บริการได้อย่างง่ายดาย</p>	<p>ข) จัดหาห้องที่มีขนาดใหญ่เพียงพอที่เหมาะสมและสามารถล็อคได้ในบริเวณจัดส่งสินค้าเพื่อใช้จัดเก็บส่วนประกอบของเครื่องจักร เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ และอื่นๆ</p>	<p>หรือเมื่อลูกค้าได้เริ่มการใช้งานสินค้าที่ซื้อไป (เช่น ระบบที่ส่งมอบได้มีการดำเนินงาน) และในกรณีนี้</p>

<p>งานโครงสร้าง แต่กรณีนี้ไม่ใช่กรณีเจตนาจงใจหรือการขอลในการปกปิดข้อจำกัดบกพร่อง หรือหากผู้จัดจำหน่ายได้ให้การรับประกันโดยทรัพย์สิน และเงื่อนไขของสิ่งส่งมอบ นอกจากนี้ ระยะเวลาของข้อจำกัดจะไม่มีผลบังคับกับการเรียกร้องสำหรับค่าเสียหายในกรณีความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงและผิดหน้าที่ ในกรณีที่เป็นการละเมิดสัญญาอย่างร้ายแรง ซึ่งไม่ใช่กรณีที่เป็นการส่งมอบวัตถุผิดสิ่ง หรือการทำงานที่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ โดยในกรณีที่เป็นการทำให้บาดเจ็บถึงแก่ชีวิต ร่างกาย หรือความเสียหายต่อสุขภาพ หรือในการเรียกร้องที่เป็นไปตามพระราชบัญญัติความรับผิดในสินค้า</p>	<p>โดยส่วนนี้จะไม่ใช้บังคับแก่กรณีที่ไม่เป็นภาระสมควรกับลูกค้า</p>	<p>เสี่ยงจากการส่งมอบ หรือความประมาท การใช้งานที่มากเกินไป วัสดุในการทำงานที่ไม่เหมาะสม การก่อสร้างที่ผิดพลาด ชั้นใต้ผิวดินไม่เหมาะสม หรือเพราะมีเหตุภายนอกพิเศษที่ไม่ระบุในสัญญา รวมถึงกรณีที่เกิดจากความบกพร่องของซอฟต์แวร์ที่ไม่สามารถหาใหม่ได้ หากลูกค้าหรือบุคคลที่สามทำการดัดแปลง หรือแก้ไขที่ไม่เหมาะสม จะไม่สามารถเรียกร้องสำหรับความบกพร่องและผลกระทบจากการนั้นได้</p>
<p>9.2 สิ่งส่งมอบจะถูกตรวจสอบอย่างระมัดระวัง โดยทันทีหลังจากสินค้าถูกส่งให้ลูกค้าหรือบุคคลที่สามที่ลูกค้าแต่งตั้ง กรณีที่มีความชำรุดบกพร่องที่เห็นได้ชัด หรือความบกพร่องอื่นๆ ที่เป็นสิ่งที่สังเกตได้เมื่อมีการตรวจสอบในขณะนั้น จะถือว่าลูกค้ายอมรับสินค้าแล้ว หากผู้จัดจำหน่ายมิได้รับหนังสือแจ้งจากลูกค้าถึงความบกพร่องภายใน 7 วันทำการหลังจากที่มีการพบเห็นความชำรุดบกพร่องนั้น หากในการใช้งานโดยปกติ ความบกพร่องที่ลูกค้าพบเห็นอยู่ก่อนแล้ว เวลาที่พบเห็นอยู่ก่อนนั้นจะถือเป็นเวลาที่เริ่มการสังเกต</p>	<p>9.5 การนำไปจำหน่ายต่อ การรวบรวม หรือการติดตั้ง รวมทั้งการใช้งานนั้นๆ สินค้าที่ถูกยกเลิกเมื่อได้มีการแจ้งถึงความบกพร่องเป็นหนังสือ จะถือว่าลูกค้าได้ยอมรับสินค้านั้นแล้วตามสัญญา จากการใช้ดังกล่าว</p> <p>9.6 กรณีที่ความบกพร่องในสินค้าที่ส่งมอบ ผู้จัดจำหน่ายจะมีหน้าที่และมีสิทธิที่จะแก้ไขความบกพร่องนั้น หรือหาสินค้าใหม่มาแทนที่สินค้าที่บกพร่อง โดยเป็นดุลพินิจของผู้จัดจำหน่ายในการเลือกปฏิบัติภายในระยะเวลาที่กำหนด หากผู้จัดจำหน่ายไม่มีหน้าที่ในการติดตั้งในตอนแรก การแก้ไขความบกพร่องในสินค้านั้นจะไม่รวมถึงการนำสิ่งบกพร่องออก หรือการติดตั้งใหม่ ทั้งนี้ ข้อความในข้อ 8.3-8.6 จะนำมาใช้บังคับในกรณีนี้ด้วยการแก้ไขเปลี่ยนแปลงภายหลังการส่งมอบ ซึ่งเทียบเท่ากับบริการหรือสินค้าที่จัดหาแต่แรกเริ่มในส่วนที่เกี่ยวกับความเค้นหน้าทางด้านเทคนิค, ในการก่อสร้าง, การออกแบบ ขนาดหรือสี จะสามารถกระทำได้หากเป็นไปได้ในทางเดียวกันกับการอนุญาต หรือความต่างที่เป็นปกติในธุรกิจนี้ ตราบเท่าที่ไม่ได้กระทบต่อการใช้งานตามเจตนาแรกเริ่มที่เข้าทำสัญญา แต่จะไม่มีการรับประกันในส่วนนี้ และการเปลี่ยนแปลงนี้ต้องมีความสมเหตุสมผล</p>	<p>9.9 มาตรการทั้งหมดที่เกี่ยวกับการเยียวยาการแก้ไขข้อบกพร่องชำรุดและในภายหลังการส่งมอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังการปฏิบัติงานตามข้อ 9.6 จะมีผลเป็นเพียงการแสดงความปรารถนาดีเท่านั้น และไม่เป็นที่ตามมากฎหมาย หากไม่มีการตกลงเป็นการอื่นต่างหาก หรือหากมีการรับทราบความบกพร่องตามข้อ 9.16 แล้ว การกระทำภายหลังการส่งมอบที่เป็นการแสดงความปรารถนาดี จะระงับระยะเวลาข้อจำกัดเดิมเป็นเวลาสามเดือนนับจากที่มีการส่งมอบอีกครั้ง ข้อความในข้อ 9. นี้จะนำมาใช้บังคับในกรณีนี้ด้วย</p>
<p>9.3 เมื่อผู้จัดจำหน่ายร้องขอ สินค้าที่ถูกปฏิเสธเมื่อส่งมอบจะต้องถูกนำไปตรวจสอบและทดสอบ หรือถูกส่งคืนให้แก่ผู้จัดจำหน่ายโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการขนส่ง ในกรณีที่หนังสือแจ้งความชำรุดบกพร่องที่เที่ยงธรรม ผู้จัดจำหน่ายจะต้องคืนเงินค่าใช้จ่ายสำหรับการขนส่งโดยวิธีที่สมเหตุสมผล แต่กรณีนี้จะไม่ใช้บังคับในกรณีที่ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเนื่องจากสินค้าถูกส่งมอบไปยังสถานที่อื่นที่มีสถานที่ตามตกลงตามสัญญา</p>	<p>9.7 ในกรณีที่เกิดข้อบกพร่อง เช่น ความไม่สามารถเป็นไปได้ ความไม่สมเหตุผล การปฏิเสธ หรือความล่าช้าที่ไม่สมควรในการแก้ไขความบกพร่องหรือการส่งมอบสินค้าใหม่แทนที่สินค้าเดิม ลูกค้าอาจขอลดจำนวนเงินจากราคาที่ซื้อได้ตามสมควร</p>	<p>9.10 ลูกค้าจะต้องคืนเงินสำหรับค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นแก่ผู้จัดจำหน่าย เนื่องมาจากการมีหนังสือแจ้งความชำรุดบกพร่องที่ไม่สมเหตุผล</p> <p>9.11 ไม่ว่าในกรณีใดๆ ลูกค้าจะต้องมีหน้าที่ในการใช้มาตรการที่เป็นไปได้และเหมาะสมในการทำให้เกิดค่าใช้จ่ายในภายหลังการส่งมอบให้น้อยที่สุดเท่าที่จะสามารถกระทำได้ ผู้จัดจำหน่ายจะช่วยค่าใช้จ่ายสำหรับกรณีที่เป็นการเรียกคืนเท่านั้นหากเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ตามข้อเท็จจริงและตามที่กฎหมายกำหนด</p>
<p>9.4 หากสินค้าที่ส่งมอบอยู่นอกประเทศไทย ลูกค้าจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นด้วยตนเอง โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายในการคืนสินค้า หรือค่าใช้จ่ายในการขนส่งที่เกิดแก่ผู้จัดจำหน่าย และหรือบุคคลอื่นๆ</p>	<p>9.8 การเรียกร้องสำหรับความชำรุดบกพร่อง จะไม่สามารถกระทำได้ในกรณีที่เป็นการแตกต่างจากคุณสมบัติที่ตกลงกัน หรือจากการสันนิษฐานที่ไม่ใช่สาระสำคัญ การชำรุดในการใช้งานที่ไม่สำคัญ ความเสียหายเกิดขึ้นจากการใช้งานปกติ ความเสียหายที่เกิดหลังการถ่ายโอนความ</p>	<p>9.12 ในการส่งคืนสินค้าหรือกระจายสินค้าแต่ละครั้ง ลูกค้าจะต้องแนบใบเรียกเก็บเงินต้นฉบับ และบันทึกการส่งมอบที่เป็นต้นฉบับ และจะต้องระบุเหตุผลในการส่งคืนและหมายเลขสินค้า</p>

บันทึกการส่งคืนสินค้ารวมถึงค่าแกลงในการกำจัดสิ่งปนเปื้อนตามข้อ 13.1 จะต้องแนบมาในการส่งคืนแต่ละครั้งด้วย

9.13 การรับประกันจะไม่สามารถใช้บังคับได้หากลูกค้าหรือบุคคลที่สามดัดแปลงสิ่งของที่ส่งมอบโดยที่ผู้จัดจำหน่ายมิได้ยินยอม โดยเฉพาะหากส่วนดังกล่าวได้มีการเปลี่ยนหรือได้มีการใช้ที่ไม่เป็นไปตามคุณสมบัติเฉพาะดั้งเดิม และที่ทำให้การแก้ไขข้อบกพร่องไม่สามารถทำได้ หรือยากเกินความจำเป็น โดยข้อนี้จะใช้กับกรณีที่ถูกดัดแปลงบุคคลที่สามที่ลูกค้าจัดหามาได้ทำการแก้ไขเองโดยไม่ได้ถูกต้องโดยมิได้ให้ออกาสผู้จัดจำหน่ายล่วงหน้าในการบริการภายหลังการส่งมอบกรณีเช่นนี้

ผู้จัดจำหน่ายจะไม่มีควมรับผิดชอบใดๆในการแก้ไขดังกล่าวที่ลูกค้ากระทำขึ้น หรือโดยบุคคลที่สามนั้น

9.14 หากความบกพร่องเกิดจากความผิดของผู้จัดจำหน่าย ลูกค้าอาจเรียกร้องค่าชดเชยสำหรับความเสียหายตามข้อกำหนดในข้อ 11

9.15 การส่งมอบสินค้าที่ใช้แล้ว ตามที่ได้มีการตกลงกับลูกค้าในแต่ละรายการ จะได้รับการยกเว้นการรับประกันทั้งหมดจาก ความชำรุดบกพร่อง

9.16 ความชำรุดบกพร่องจะถือว่าเป็นที่รับทราบแล้วหากผู้จัดจำหน่ายได้มีการยืนยันอย่างชัดแจ้ง การเจรจาต่อรองเกี่ยวกับคำตำหนิหรือการช่วยเหลือในการหาข้อบกพร่องหรือสาเหตุของข้อบกพร่องจะไม่ถือเป็นการยอมรับและจะไม่ถือเป็นการห้ามผู้จัดจำหน่ายในการโต้แย้งหนังสือแจ้งความชำรุดบกพร่อง

ไม่ว่าในกรณีที่ไม่ได้ยื่นต่อผู้จัดจำหน่ายภายในเวลา หรือที่ไม่สมเหตุผล

**10. สิทธิในทรัพย์สิน**

10.1 รายการในข้อ 10 นี้ โดยผู้จัดจำหน่ายจะต้องแน่ใจว่ามีการใช้งานที่ถูกต้อง ณ สถานที่ตามที่ตกลงกันในการส่งมอบ ผู้จัดจำหน่ายจะต้องแน่ใจได้ว่าวัตถุที่ส่งมอบต้องไม่อยู่ภายใต้สิทธิในทรัพย์สินอุตสาหกรรม หรือลิขสิทธิ์ของบุคคลที่สาม หรือผู้จัดจำหน่ายมีสิทธิได้มาในการใช้งาน

10.2 หากการใช้งานในวัตถุที่ส่งมอบตามที่ได้มีการตกลงกันในสัญญาละเมิดสิทธิในทรัพย์สินอุตสาหกรรม หรือลิขสิทธิ์ของบุคคลที่สาม โดยเป็นคุณพินิจและด้วยค่าใช้จ่ายของผู้จัดจำหน่ายเอง ผู้จัดจำหน่ายจะต้องเปลี่ยนหรือแก้ไขวัตถุที่ส่งมอบให้ไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลที่สาม แต่โดยที่วัตถุดังกล่าวยังบรรลุผลในการทำงานตามที่ตกลงกันตามสัญญาอยู่ หรือจัดหาสิทธิในการใช้สำหรับตนเองหรือสำหรับลูกค้า โดยการเข้าทำสัญญาการขออนุญาตใช้สิทธิที่เกี่ยวข้อง หากผู้จัดจำหน่ายไม่สามารถกระทำได้ภายในระยะเวลาตามสมควร ลูกค้ามีสิทธิถอนตัวจากสัญญาหรือลดจำนวนราคาซื้อได้ตามสมควร ความในข้อนี้ใช้กับกรณีที่ผู้จัดจำหน่ายสามารถได้มาเพียงสิทธิในการใช้ที่มีเงื่อนไขที่ไม่สมเหตุผลต่อตนเอง การเรียกร้องใดๆของลูกค้าที่สามารถกระทำได้จะอยู่ภายใต้ข้อจำกัดที่ระบุในข้อ 11

10.3 ลูกค้ามีหน้าที่ต้องแจ้งแก่ผู้จัดจำหน่ายเป็นลายลักษณ์อักษรโดยทันทีในกรณีที่มีการกล่าวหาโดยบุคคลที่สาม และใช้มาตรการป้องกันต่างๆ และการระงับพิพาทที่เป็นไปได้ รวมถึงปล่อยให้เป็นที่มาของผู้จัดจำหน่าย ลูกค้าจะไม่ให้ค่าแกลงหรือเริ่มกระบวนการใดๆ ที่อาจเป็นการรับทราบหรือยอมรับการกล่าวหาแก่บุคคลที่สามโดยไม่ได้รับความยินยอม เป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้จัดจำหน่ายก่อน

10.4 การเรียกร้องของลูกค้าตามข้อ 10 นี้ จะถูกยกเว้นหากเป็นกรณีของการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินอุตสาหกรรมนั้นเกิดจากข้อเท็จจริงที่ว่าลูกค้าได้มีการดัดแปลงวัตถุที่ส่งมอบเอง หรือไม่ใช้งานโดยเป็นไปตามที่ตกลงหรือใช้งานร่วมกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ผู้จัดจำหน่ายไม่ได้เป็นคนจัดหาให้ หรือหากวัตถุที่ส่งมอบถูกผลิตขึ้นโดยเป็นไปตามการออกแบบ คุณสมบัติเฉพาะ หรือคำสั่งของลูกค้าเอง ในกรณีดังกล่าว ลูกค้าจะต้องชดใช้และป้องกันผู้จัดจำหน่ายจากการเรียกร้องใดๆ ที่กล่าวอ้างโดยบุคคลที่สามเนื่องจากการละเมิดสิทธิทรัพย์สินอุตสาหกรรม หรือลิขสิทธิ์ และจะต้องคืนเงินค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแก่ผู้จัดจำหน่าย ซึ่งรวมถึงค่าหมาย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ด้วย

10.5 หากมีการละเมิดในสิทธิทรัพย์สินอุตสาหกรรมก่อให้เกิดความบกพร่องในความเป็นเจ้าของ ให้นำข้อ 9 มาใช้บังคับ

10.6 ผู้จัดจำหน่ายจะต้องรักษาความเป็นเจ้าของหรือลิขสิทธิ์ในข้อเสนอและการกำหนดราคาทั้งหมดของตน รวมถึงในภาพวาด ภาพถ่าย การคำนวณ หนังสือเชิญชวน แคตตาล็อก สิ่งจำลอง อุปกรณ์ และเอกสารและสื่อต่างๆ ที่ให้แก่ลูกค้า ลูกค้าจะต้องไม่นำสิ่งดังกล่าวไปให้แก่บุคคลที่สาม โดยไม่ได้รับความยินยอมอย่างชัดแจ้งของผู้จัดจำหน่ายก่อน

ไม่ว่าในเรื่องสถานะปัจจุบันหรือเนื้อหาของสิ่งเหล่านั้น เปิดเผย ใช้งาน หรือทำซ้ำโดยตนเองหรือโดยบุคคลอื่น เมื่อผู้จัดจำหน่ายร้องขอ ลูกค้าจะต้องคืนสิ่งเหล่านั้นทั้งหมด และจะต้องทำลายสำเนาที่ได้ทำขึ้น หากลูกค้าไม่มีจำเป็นต้องใช้ในการดำเนินธุรกิจตามปกติ หรือหากการเจรจาไม่ก่อให้เกิดการเข้าทำสัญญา

ลูกค้าให้คำมั่นว่าจะไม่นำข้อมูลของผู้ผลิตออก โดยเฉพาะเครื่องหมายลิขสิทธิ์ หรือเปลี่ยนแปลงสิ่งดังกล่าวโดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้จัดจำหน่ายก่อน

**11. ความรับผิดชอบ และค่าชดเชยสำหรับความเสียหาย**

11.1 ผู้จัดจำหน่ายจะต้องรับผิดชอบไม่จำกัดสำหรับการเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดจากการบาดเจ็บถึงแก่ชีวิต ต่อร่างกาย หรือความเสียหายต่อสุขภาพ กรณีที่เป็นความรับผิดชอบที่บังคับได้ตามกฎหมาย ความรับผิดในผลิตภัณฑ์ รวมถึงที่อยู่ภายใต้ขอบเขตของการค้าประกันนี้

11.2 นอกจากนี้ ผู้จัดจำหน่ายจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายหรือในค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดผลที่เกิดขึ้นโดยผู้จัดจำหน่ายเอง, ผู้แทนตามกฎหมาย หรือตัวแทน ได้กระทำโดยละเมิดต่อหน้าที่พื้นฐานตามสัญญา เช่น หน้าที่ที่กระทำส่งผลจะทำให้สัญญาที่มีผลเป็นไปอย่างถูกต้องไม่ได้

<p>และการปฏิบัติตามที่ดังกล่าวที่เป็นสิ่งลูกค้าจะเชื่อมั่น</p>	<p>บัญชีเดินสะพัดตามจำนวนที่ได้มีการส่งมอบ</p>	<p>สิทธิของผู้จัดจำหน่ายในการเรียกร้องตามสิทธินั้นจะยังคงเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลง</p>
<p>หรือกระทำด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง หรือเจตนาละเมิดต่อหน้าที่ดังกล่าว</p>	<p>12.2 ในกรณีที่ลูกค้าปฏิบัติขัดแย้งกับสัญญา โดยเฉพาะการไม่ชำระเงิน</p>	<p>ผู้จัดจำหน่ายตกลงที่จะไม่เรียกร้องทราบเท่าที่ลูกค้าสามารถปฏิบัติหน้าที่ในการชำระเงินได้ และไม่มีการผิดนัดการชำระเงิน</p>
<p>11.3 ในกรณีที่ความเสียหายเกิดจากความประมาทเลินเล่อ</p>	<p>หรือชำระเงินไม่ตรงตามกำหนดชำระ โดยให้เป็นไปข้อกำหนดของกฎหมาย</p>	<p>เมื่อผลประโยชน์ที่พึงได้ตามกฎหมายได้ถูกยืนยัน</p>
<p>หรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงในการละเมิดต่อหน้าที่พื้นฐานตามสัญญา</p>	<p>ผู้จัดจำหน่ายจะมีสิทธิเลิกสัญญา และเรียกสินค้ายึดตามที่มีการเก็บสินค้าไว้และตามการเลิกสัญญา</p>	<p>ผู้จัดจำหน่ายอาจร้องขอให้ลูกค้าเปิดเผยสิทธิที่โอนมานั้นและลูกหนี้</p>
<p>ในกรณีที่เป็นการละเมิดหน้าที่โดยตัวแทนอื่นๆ ของผู้จัดจำหน่าย</p>	<p>หากลูกค้าไม่ชำระเงินที่ถึงกำหนด ผู้จัดจำหน่ายจะเลิกสัญญาได้ในกรณีที่มีการกำหนดกรอบเวลาในการชำระเงินที่เหมาะสมแล้ว</p>	<p>เพื่อให้ข้อมูลที่เป็นในการเรียกเก็บเงิน และเพื่อจัดหาเอกสารที่เกี่ยวข้อง และเพื่อแจ้งไปยังลูกหนี้ (บุคคลที่สาม) ถึงการโอนสิทธิดังกล่าว</p>
<p>ความรับผิดชอบนั้นจะถูกจำกัดเพียงความเสียหายที่เป็นธรรมดาและคาดเห็นได้</p>	<p>หรือการกำหนดกรอบเวลาดังกล่าวไม่มีความจำเป็นตามกฎหมาย</p>	<p>12.4 การดำเนินการและการเปลี่ยนแปลงสินค้าที่ส่งมอบโดยลูกค้าเองจะต้องเป็นการกระทำโดยผู้จัดจำหน่าย</p>
<p>เป็นจำนวนเงิน 500,000 บาทต่อการเรียกร้องแต่ละครั้ง</p>	<p>หากผู้จัดจำหน่ายนำสินค้าที่ส่งมอบกลับคืนให้ถือเป็นการเลิกสัญญา</p>	<p>หากสินค้าที่ส่งมอบถูกดำเนินการไปพร้อมๆ กับวัตถุอื่นๆ ที่ไม่ได้เป็นของผู้จัดจำหน่าย</p>
<p>11.4 นอกจากนี้</p>	<p>สำหรับระยะเวลาการรักษาความเป็นเจ้าของนั้น</p>	<p>ผู้จัดจำหน่ายจะต้องได้รับส่วนแบ่งในวัตถุที่เกิดขึ้นใหม่ขึ้นด้วยในสัดส่วนตามมูลค่าสินค้าที่ส่งมอบกับวัตถุอื่นๆ เมื่อมีการดำเนินการ มิฉะนั้นจะนำข้อความในส่วนที่เกี่ยวกับการรักษาความเป็นเจ้าของมาใช้ในบังคับในภาครสร้างสิ่งใหม่จากการดำเนินการ</p>
<p>เว้นแต่จะมีการระบุโดยชัดแจ้งเป็นอื่นในสัญญาหรือใน GTCs นี้</p>	<p>ลูกค้าจะไม่สามารถนำสินค้าไปจำหน่ายหรือโอนเพื่อเป็นหลักประกันได้</p>	<p>ลูกค้าจะต้องโอนสิทธิในการรักษาสิทธิเรียกร้องของผู้จัดจำหน่ายของลูกค้าต่อบุคคลที่สามที่เกิดขึ้นด้วยโดยการร่วมส่งมอบสินค้าพร้อมทั้งทรัพย์สิน</p>
<p>ความรับผิดชอบของผู้จัดจำหน่ายจะได้รับการยกเว้น</p>	<p>แต่หากลูกค้าได้นำสินค้าไปจำหน่าย ผู้จัดจำหน่ายก็มีสิทธิที่จะยกเลิกสัญญาโดยไม่ต้องกำหนดกรอบเวลาแต่อย่างใด ทั้งนี้กรณีที่เป็นการยึดหรือการแทรกแซงโดยบุคคลที่สาม</p>	<p>12.5 หากสินค้าที่ส่งมอบถูกผสมรวมโดยไม่สามารถแยกออกได้จากวัตถุอื่นๆ</p>
<p>ในกรณีที่เกี่ยวกับค่าชดเชยในความเสียหายที่ไม่เกี่ยวข้องในทางกฎหมาย</p>	<p>ผู้จัดจำหน่ายก็ไม่มีสิทธิที่จะยกเลิกสัญญาโดย</p>	<p>ที่ไม่ได้เป็นของผู้จัดจำหน่าย</p>
<p>โดยเฉพาะในส่วนที่เป็นความเป็นไปไม่ได้</p>	<p>ไม่ต้องกำหนดกรอบเวลาแต่อย่างใด ทั้งนี้กรณีที่เป็นการยึดหรือการแทรกแซงโดยบุคคลที่สาม</p>	<p>ผู้จัดจำหน่ายจะต้องได้รับส่วนแบ่งในวัตถุที่เกิดขึ้นใหม่ขึ้นด้วยในสัดส่วนตามมูลค่าสินค้าที่ส่งมอบกับวัตถุอื่นๆ เมื่อมีการผสมรวม</p>
<p>ความล่าช้า การส่งมอบที่ผิด</p>	<p>ลูกค้าจะตั้งแจ้งแก่ผู้จัดจำหน่ายในเรื่องดังกล่าวทันทีโดยจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้ผู้จัดจำหน่ายสามารถดำเนินการได้</p>	<p>หากการผสมดังกล่าวมีส่วนที่เป็นของของผู้จัดจำหน่ายเป็นส่วนประกอบหลัก</p>
<p>การละเมิดหน้าที่ในการเจรจาและในการกระทำที่ต้องห้าม</p>	<p>หากบุคคลที่สามนั้นไม่สามารถที่จะคืนเงินค่าใช้จ่ายทางศาล หรือนอกศาล</p>	<p>ทั้งสองฝ่ายตกลงว่าลูกค้าจะต้องโอนสิทธิตามสัดส่วนให้แก่ผู้จัดจำหน่าย</p>
<p>ตราประทับที่เป็นความเสียหาย</p>	<p>ลูกค้าได้โอนการเรียกร้องต่างๆ จากผู้ซื้อหรือมอบทั้งสิทธิอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>โดยลูกค้าจะต้องรักษาทรัพย์สินของผู้จัดจำหน่ายฝ่ายเดียว</p>
<p>11.5 ข้อยกเว้นความรับผิดและข้อจำกัดความรับผิดที่กล่าวข้างต้นจะนำมาใช้กับกรณีเพื่อเป็นประโยชน์ของฝ่ายบริหาร, ผู้แทนโดยชอบพนักงานและตัวแทนอื่นๆ ของผู้จัดจำหน่าย</p>	<p>12.3 ลูกค้ามีสิทธิที่จะจำหน่ายสินค้าที่ส่งมอบต่อภายใต้การดำเนินการทางธุรกิจโดยปกติ อย่างไรก็ตาม</p>	<p>หรือทรัพย์สินที่เป็นเจ้าของร่วมกันให้แก่ผู้จัดจำหน่าย</p>
<p>11.6 ตราบเท่าที่ผู้จัดจำหน่ายได้ให้ข้อมูลทางเทคนิค หรือได้ปฏิบัติเป็นที่ปรึกษา</p>	<p>ลูกค้าได้โอนการเรียกร้องต่างๆ จากผู้ซื้อหรือมอบทั้งสิทธิอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>ลูกค้าจะต้องทำประกันในขอบเขตปกติต่อความเสี่ยงตามปกติ เช่น เพลิงไหม้, การลักขโมย, น้ำ และอื่นๆ</p>
<p>ข้อมูลและคำปรึกษาจะไม่ถือเป็นหน้าที่ในขอบเขตตามสัญญาที่ได้ตกลงกัน</p>	<p>ไปยังผู้จัดจำหน่ายแล้ว</p>	<p>ในลักษณะเดียวกัน</p>
<p>ซึ่งจะเป็นการให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายและเป็นข้อยกเว้นในความรับผิด</p>	<p>โดยไม่คำนึงว่าสินค้าที่ส่งมอบนั้นได้ถูกจำหน่ายโดยไม่มี การดำเนินการ</p>	<p>ลูกค้าจะต้องโอนสิทธิเรียกร้องในค่าชดเชยในส่วนนี้แก่ผู้จัดจำหน่ายอันเนื่องมาจากความ</p>
<p>12. การรักษาความเป็นเจ้าของ</p>	<p>หรือหลังจากการดำเนินการก็ตาม</p>	<p>อย่างไรก็ตามการโอนสิทธินั้นจะถูกจำกัดแค่เพียงจำนวนที่เป็นไปตามการเรียกร้องของผู้จัดจำหน่ายที่มีต่อลูกค้าเป็นผลมาจากการส่งมอบสินค้านี้</p>
<p>12.1 ผู้จัดจำหน่ายจะต้องรักษาความเป็นเจ้าของในสินค้าที่ส่งมอบ (เก็บสินค้า)</p>	<p>ลูกค้าได้โอนการเรียกร้องต่างๆ จากผู้ซื้อหรือมอบทั้งสิทธิอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>ลูกค้าจะยังคงเรียกสิทธิภายหลังจากการโอนสิทธิได้</p>
<p>จนกว่าลูกค้าได้ชำระเงินครบถ้วนตามความสัมพันธ์ทางธุรกิจระหว่างผู้จัดจำหน่ายและลูกค้า</p>	<p>ลูกค้าได้โอนการเรียกร้องต่างๆ จากผู้ซื้อหรือมอบทั้งสิทธิอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง</p>	<p></p>
<p>การรักษาความเป็นเจ้าของจะครอบคลุมถึงการเรียกร้องค่าสินไหมทางบัญชี</p>	<p></p>	<p></p>

<p>มเสียหายที่ระบุข้างต้นต่อผู้รับประกัน หรือบุคคลที่สาม ตามจำนวนมูลค่าทรัพย์สิน</p>	<p>ลูกค้าจะต้องใช้ค่าแกลงนี้และจะต้องใช้ในรูปแบบที่เป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาเยอรมันเท่านั้น ข้อ 9.12</p>	<p>14.1 ผู้จัดจำหน่ายมีสิทธิที่จะหักกลบลบหนี้ในเงินที่พึงได้รับของตน หรือเงินที่พึงได้รับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับผู้จัดจำหน่าย กับเงินที่ลูกค้าจะได้รับ</p>
<p>12.6 หากมูลค่าหลักประกันของผู้จัดจำหน่ายนั้นเกินจำนวนที่ผู้จัดจำหน่ายเรียกร้องมากกว่า 10%</p>	<p>จะนำมาใช้กับกรณีการส่งอุปกรณหรือชิ้นส่วน</p> <p>13.2 เงื่อนไขการชำระเงินตามข้อ 4 จะนำมาใช้ในกรณีนี้ด้วย</p>	<p>14.2 การหักกลบลบหนี้กับการต่อสู้ข้อเรียกร้องของลูกค้า หรือการอ้างสิทธิในการยึดเหนี่ยวเงินเนื่องจากการเรียกร้องดังกล่าว จะสามารถกระทำได้</p>
<p>ผู้จัดจำหน่ายจะต้องปลดหลักประกันเมื่อลูกค้าหรือบุคคลที่สามซึ่งได้รับผลกระทบจากมูลค่าที่เกินมาของหลักประกันนั้น ร้องขอตามดุลพินิจของผู้จัดจำหน่ายเอง</p>	<p>13.3 จะนำมาใช้แก่กรณีชิ้นส่วนอะไหล่ นอกจากนี้ จะต้องมีการตกลงกันในการรักษาความเป็นเจ้าของดังต่อไปนี้</p>	<p>หรือการอ้างสิทธิในการยึดเหนี่ยวเงินเนื่องจากการเรียกร้องดังกล่าว จะสามารถกระทำได้</p>
<p>13. คำแกลงในการกำจัดสิ่งปนเปื้อนและข้อกำหนดในการแก้ไข</p>	<p>ก) หากชิ้นส่วนอะไหล่ใดๆ หรือชิ้นส่วนประกอบระหว่างการซ่อมแซมไม่ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชิ้นส่วนที่ส่งมอบ หรือระบบ</p>	<p>ตรวจเท่าที่ไม่ได้มีการพิพาท หรือได้ถูกตัดสินถึงที่สุดแล้ว</p>
<p>13.1 ลูกค้าจะต้องตกลงโดยทำคำแกลงที่มีผลผูกพันตามกฎหมาย (คำแกลงในการกำจัดสิ่งปนเปื้อน) เพื่อการทำความสะอาดอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนต่างๆ ที่จะต้องมีการซ่อมแซมหรือบำรุงรักษาอย่างหมัดจุดและเหมาะสม</p>	<p>นั้นจะถือเป็นของผู้จัดจำหน่ายจนกว่าจะมีการตกลงในการเรียกร้องใดๆ จากสัญญาการซ่อมแซม</p>	<p>15. เขตอำนาจศาล, กฎหมายที่ใช้บังคับ, การระงับข้อพิพาท</p>
<p>เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายต่อผู้จัดจำหน่ายจากการปนเปื้อน อุปกรณ์จะต้องถูกส่งให้แก่ผู้จัดจำหน่ายโดยปราศจากสารติดไฟสารพิษ, สารกัดกร่อน, สารอันตราย, สารระคายเคือง หรือสารอื่นๆ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ หรือการเตรียมการใดๆ ที่จัดว่าเป็นอันตราย</p>	<p>ข) หากลูกค้าชำระเงินล่าช้า หรือไม่ปฏิบัติตามที่จากการรักษาความเป็นเจ้าของ</p>	<p>15.1 สถานที่ในการปฏิบัติตามสัญญา และเขตอำนาจศาลสำหรับข้อพิพาทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสัญญาให้ถือเอาตามสถานที่ที่เป็นที่ตั้งสำนักงานจดทะเบียนของผู้จัดจำหน่าย</p>
<p>และในปริมาณที่เป็นอันตราย คำแกลงในการกำจัดสิ่งปนเปื้อนนี้ จะต้องถูกผนึกอยู่บนด้านนอกของบรรจุภัณฑ์ที่จะต้องมีการส่งคืนอุปกรณ์ดังกล่าว รวมทั้งมีเอกสารข้อมูลความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับสื่อที่ใช้ในการดำเนินงาน</p>	<p>ผู้จัดจำหน่ายมีสิทธิเรียกร้องให้ลูกค้าคืนสินค้าเพื่อที่จะถอดชิ้นส่วนประกอบออกจากสินค้าดังกล่าว</p>	<p>โดยเฉพาะใช้กับลูกค้าที่เป็นนักธุรกิจ หรือเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนหรือลูกค้าไม่มีสถานที่เป็นเขตอำนาจทั่วไปในประเทศไทย</p>
<p>หากบรรจุภัณฑ์ไม่มีการผนึกคำแกลงดังกล่าว หรือในกรณีที่ทำขึ้นเป็นภาษาอื่นๆ นอกเหนือจากภาษาอังกฤษหรือภาษาเยอรมัน</p>	<p>ค) หากการซ่อมแซมได้กระทำในสถานที่ของลูกค้า</p>	<p>อย่างไรก็ตามผู้จัดจำหน่ายจะมีสิทธิในการดำเนินคดี ณ สถานที่ที่เป็นสำนักงานจดทะเบียนของลูกค้าได้ด้วย</p>
<p>ผู้จัดจำหน่ายมีสิทธิที่จะปฏิเสธการดำเนินการกับอุปกรณ์เหล่านั้น</p>	<p>ลูกค้าจะต้องให้โอกาสผู้จัดจำหน่ายในการถอดชิ้นส่วนออก ณ สถานที่นั้น</p>	<p>16. สัญญารักษาความลับ</p>
<p>ค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้จัดจำหน่ายในบริบทนี้ โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายในการส่งคืนลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ</p>	<p>คำแกลงและค่าเดินทางจากการถอดชิ้นส่วนออกเป็นผลจากการรักษาความเป็นเจ้าของ จะเป็นหน้าที่ของลูกค้า</p>	<p>คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายมีหน้าที่ในการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับทั้งหมดที่ได้มาจากการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาและการเจรจาต่อรองสัญญาให้เป็นความลับโดยเคร่งครัด</p>
<p>คำแกลงในการกำจัดสิ่งปนเปื้อนสามารถค้นหาได้ในเว็บไซต์ของผู้จัดจำหน่าย (<a href="http://www.prominent.de">www.prominent.de</a>) และสามารถดาวน์โหลดได้</p>	<p>อุปกรณต่างๆ ที่ส่งมาในตอนแรกเพื่อการประเมินราคา ค่าซ่อมแซม</p>	<p>คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะต้องไม่ส่งต่อข้อมูลที่เป็นความลับไปยังบุคคลที่สามหรือกระทำให้เป็นการเข้าขายไม่ว่าโดยประการใด เว้นแต่ข้อมูลนั้นจะเป็นข้อมูลที่เป็นสาธารณะอยู่แล้ว</p>
	<p>ซึ่งในภายหลังที่มีการประเมินราคาแล้ว</p>	<p>17. การแยกส่วนของสัญญา</p>
	<p>และมีการแจ้งเตือนไปยังลูกค้าอีกครั้ง แต่หากทางลูกค้าไม่ได้มีการแจ้งซ่อมแซม</p>	<p>หากสัญญาหรือ GTCs นี้มีช่องโหว่ไม่สมบูรณ์ ให้ถือตามข้อสัญญาที่ยังมีผลตามกฎหมาย</p>
	<p>อุปกรณนั้นจะถูกส่งคืนด้วยค่าใช้จ่ายของลูกค้าเอง</p>	<p>คู่สัญญาได้ตกลงกันตามเจตนาทางการค้า และตามวัตถุประสงค์ของ GTCs นี้ หากมีการพบเห็นช่องว่างดังกล่าว ให้ถือว่าทั้งสองฝ่ายตกลงในการอุดช่องโหว่ไม่สมบูรณ์ดังกล่าว</p>
	<p>14. การหักกลบลบหนี้</p>	



หมายเหตุ:

ลูกค้าจะต้องได้รับทราบจากผู้จัดจำหน่ายจะ  
ต้องเก็บข้อมูลจากการทำสัญญาตามข้อ

28

แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลกลาง  
เพื่อประโยชน์ในการประมวลผลข้อมูล  
และสงวนสิทธิในการส่งต่อข้อมูลนั้นให้แก่  
บุคคลที่สาม (เช่น บริษัทประกัน)  
เท่าที่จำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญา